



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแนวเส้นทางของโครงการ
การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย
ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙)
ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย

ตามที่ กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน กำลังดำเนินการศึกษาจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย โดยว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติง
เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนต์ จำกัด บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
จำกัด และบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุป จำกัด ดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย พร้อมทั้งศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ
วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอนชลบุรี
(ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙) และชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่รับทราบเกี่ยวกับโครงการ นั้น

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการ
ดังกล่าว กรมทางหลวงได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจน
ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสม
ทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงพิเศษในช่วงเส้นทางดังกล่าวให้มี
ประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแนวเส้นทางของโครงการ เพื่อ
นำเสนอผลการปรับปรุงแนวเส้นทางของโครงการ รูปแบบการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และ
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาของโครงการ
สำหรับนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีการประชุมฯ ขึ้น ใน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ณ หอประชุมอำเภอบ่อทอง ที่ว่าการอำเภอ
บ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

กรมทางหลวง จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการ
ประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายคณิต วิวัฒน์ศัพท์)

วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง